

ก่อนจะถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ :  
คณะกรรมการพลังงานปรมาณู  
เพื่อสันติ

ตอน รายนามคณะกรรมการฯ  
และผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการ



สุกัญญา จันทรมงคล รวบรวม

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

รายงานคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ / คณะบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการ  
ดำเนินการสู่การจัดตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ในช่วงระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๘-  
เมษายน ๒๕๐๔

**คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  
ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๐๔**

รายงาน	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
<p>พล.อ.ท. มุณี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฎ์</p> <p>พล.ต. บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา</p> <p>ดร. จ่าง รัตนะรัต</p> <p>ดร. พร ศรีจามร</p> <p>ศ.ดร. แถบ นีละนิธิ</p>	<p>ประธานกรรมการ</p> <p>กรรมการที่ปรึกษา</p> <p>กรรมการและเลขาธิการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>กรรมการ</p> <p>อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย</p> <p>ประธานอนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณู</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน</p> <p>ประธานอนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)</p> <p>ประธานอนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับคณะผู้สังเกตการณ์ ของทบวงการฯ</p> <p>ประธานอนุกรรมการพิจารณาฝังดำเนินงานของ คณะกรรมการฯ</p>
<p>ศ.นพ. อำนวย เสริมสุต</p>	<p>กรรมการ</p> <p>อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม</p> <p>อนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู</p> <p>อนุกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาฝังดำเนินงานของคณะกรรมการฯ</p>

รายนาม	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
พล.ต.ขุนสถิตวิทยาศาสตร์	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย
พล.ต.ขุนปทุมโรคนพประหาร	กรรมการ
พล.ร.จ สมพันธ์ บุนนาค	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน
ดร. สวัสดิ์ ศรีสุข	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย
นาย สมาน บุรวาศ	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับคณะผู้สังเกตการณ์ของ ทบวงการฯ
ดร. บุญรอด บิณฑสันต์	กรรมการ อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย ประธานอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู อนุกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับทุน อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับคณะผู้สังเกตการณ์ของ ทบวงการฯ อนุกรรมการพิจารณาผังดำเนินงานของคณะ กรรมการฯ อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
นาย พิมล กลกิจ	กรรมการ
ดร. เลื่อน บิณฑสันต์	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Electrical Engineering
นาย วิชา เศรษฐบุตร	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน

รายนาม	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
ศ. เย็น สุนทรวิจารณ์	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
ดร. สุขุม ศรีธัญรัตน์	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาแบบ เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
นาย ระวี ภาวิไล	กรรมการ อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย
นาย ป๋วย โรจนะบูรานนท์	เลขานุการคณะกรรมการ
นางสาว ทวีลักษณ์ บุญคง	ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ
นางสาว ละม่อม ศุภฤกษ์	ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ

**คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ**  
**ระหว่าง พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙- ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐**  
**และ**  
**คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ**  
**ระหว่าง พฤศจิกายน ๒๕๐๐ - เมษายน ๒๕๐๔**

รายนาม	ตำแหน่งใน คณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
พล.อ.ท. มณี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ประธานถาวร กรรมการที่ปรึกษา กรรมการและเลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	ประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษา กรรมการและเลขาธิการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานอนุกรรมการพิจารณา ความต้องการของประเทศไทยทาง พลังงานปรมาณู
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อธิบดีกรมโลหกิจ	กรรมการ กรรมการ	กรรมการ กรรมการ
เลขาธิการพลังงานแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม	กรรมการ กรรมการ	กรรมการ อนุกรรมการพิจารณาความต้องการ ของประเทศไทยทางพลังงาน ปรมาณู กรรมการ
ศ. เย็น สุนทรวิจารณ์	ผู้เชี่ยวชาญประจำ คณะกรรมการฯ	กรรมการผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
ศ. นพ. อำนวย เสมรสุต	ผู้เชี่ยวชาญประจำ คณะกรรมการฯ	กรรมการผู้เชี่ยวชาญ อนุกรรมการพิจารณาความต้องการ ของประเทศไทยทางพลังงาน ปรมาณู

รายชื่อกิจกรรมการ	ตำแหน่งใน คณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
<p>ศ. นพ. อำนวย เสมรสุต (ต่อ)</p> <p>พล.ต. ชุนปทุมโรคประหาร</p> <p>พล.ร.จ.สมพันธ์ บุณนาค</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญประจำ คณะกรรมการฯ</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญประจำ คณะกรรมการฯ</p>	<p>ประธานอนุกรรมการว่าด้วยอุปัท เหตุเกี่ยวกับการแผ่รังสี</p> <p>กรรมการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>กรรมการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับ ทุน</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาความต้องการ ของประเทศไทยทางพลังงาน ปรมาณู</p> <p>อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)</p> <p>อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับ คณะผู้สังเกตการณ์ของทบวงการฯ</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาผังดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ</p> <p>รองประธานกรรมการประสานงาน กับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และควบคุมการก่อสร้างอาคาร เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู</p>
<p>ดร. สวัสดิ์ ศรีสุข</p>	<p>ผู้เชี่ยวชาญประจำ คณะกรรมการฯ</p>	<p>กรรมการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่อง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่อง ปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย</p> <p>ประธานกรรมการประสานงานกับ บริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่อง ปฏิกรณ์ปรมาณู</p> <p>อนุกรรมการว่าด้วยอุปัทเหตุ เกี่ยวกับการแผ่รังสี</p>
<p>ดร. ประดิษฐ์ เขียวสกุล</p>	<p>อนุกรรมการว่าด้วยการ วิจัย</p> <p>ผู้เชี่ยวชาญประจำคณะ กรรมการฯ</p>	<p>กรรมการผู้เชี่ยวชาญ</p> <p>อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่อง เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู</p>

รายนาม	ตำแหน่งใน คณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย	ตำแหน่งในคณะกรรมการฯ และหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
<p>ดร ประดิษฐ์ เขียวสกุล (ต่อ)</p>           <p>นาย ปู่ย โรจนะบุรานนท์ นางสาว ละม่อม ศุภฤกษ์ นางสาว สุรดี บุปผเวส นางสาว ศศิ แก้วเจริญ นางสาว ลลิต ทศนาพลพินิจ</p>	<p>อนุกรรมการพิจารณา แบบเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณูวิจัย</p> <p>อนุกรรมการร่างพระราช บัญญัติพลังงานปรมาณู</p>           <p>เลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ</p>	<p>อนุกรรมการพิจารณาความต้องการ ของประเทศไทยทางพลังงาน ปรมาณู</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับ ทุน</p> <p>ประธานอนุกรรมการสัมภาษณ์ผู้รับ ทุน</p> <p>อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับ คณะผู้สังเกตการณ์ของทบวงการฯ</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาผังดำเนินงาน ของคณะกรรมการฯ</p> <p>กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และควบคุม การก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ ปรมาณู</p>           <p>เลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ ปฏิบัติหน้าที่ด้านเลขานุการ</p>

รายนามคณะบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการฯ

รายนาม	หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
<p>อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ (โดยตำแหน่ง)                      นาย ยศ บุนนาค                      ดร. สงัด รุทธะกาญจน์</p> <p>ศ. ดร. คลุ้ม วัชโรบล                      ม.จ. จักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์                      ดร. มาลินี จามิกร                      เลขาธิการพลังงานแห่งชาติ                      นาย นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์                      นาวาอากาศเอกสิทธิ เสวตศิลา                      นาวาอากาศเอกวิมล วิริยวิทย์                      นาย อำนวย พูนพิพัฒน์                      นาย พิเศษ ปัตตะพงษ์</p> <p>ศ. อรุณ สรเทศน์</p>	<p>ประธานอนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      อนุกรรมการตอบคำถาม AEC เรื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู                      อนุกรรมการพิจารณาแบบเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย                      อนุกรรมการพิจารณาความต้องการของประเทศไทยทางพลังงานปรมาณู                      อนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาผังดำเนินงานของคณะกรรมการฯ                      กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู                      ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน General Nuclear Engineering                      อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      อนุกรรมการว่าด้วยการวิจัย                      ประธานอนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)                      อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน                      กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู                      ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Civil Engineering</p>



รายนาม	หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ศ. อรุณ สรเทศน์ (ต่อ)	อนุกรรมการว่าด้วยอุบัติเหตุเกี่ยวกับการแผ่รังสี
นาย เป้า ขำอุไร	อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน
ดร. ประสม สถาปิตานนท์	อนุกรรมการว่าด้วยการพลังงาน
คณบดีคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล	อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
นพ. ตระกูล เลชะวัตต	ประธานอนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นาวาอากาศโทระวิง สมบูรณ์วัฒน์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นพ. ร่มไทร สุวรรณิก	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นพ. วิภูฏ วิรานวัตต์	อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับคณะผู้สังเกตการณ์ของทบวงการฯ
พญ. ตวันสุรวงศ์ บุนนาค	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
พ.ท. ประเต็ม พิษผล	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นท. อรุณ รัตนรังสี	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
ศ. จำลอง สุวคนธ์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นาง ศศิ ปันยารชุน	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นพ. กมล เพ็งศรีทอง	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นพ. ประสิทธิ์ บุญพยัคฆ์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
นพ. เฉลิม บุรณะนนท์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
ดร. ชะลอ โสฬสจินดา	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
หลวงพิณพากย์พิทยเภท	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการแพทย์และเภสัชกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ประธานอนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ศาสตราจารย์หลวงสมานวนกิจ	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
หลวงศรีสมรรถวิชากิจ	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. พิศ ปัญญาลักษณ์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. สละ ทศานนท์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. บรรเจิด พลากรู	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร

รายนาม	หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ดร. กมล ชาญเลขา	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. อรรถ นาคทรพร	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. กำแหง พลากร	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
	อนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณู อนุกรรมการต้อนรับและเจรจากับคณะผู้สังเกตการณ์ของ ทบวงการฯ
ดร. เล็ก ธนสุกาญจน์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
ดร. ภัคดี ลุศนันท์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย สุขุม ธีระวัฒน์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย เชิดชาย อมาตยกุล	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย อรุณ ทรงมณี	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย บรรเจิด คติการ	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย พนม สมิตานนท์	อนุกรรมการว่าด้วยไอโซโทปรังสีในการเกษตร
นาย วิชัย ทยอดม	อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก) อนุกรรมการว่าด้วยอุบัติเหตุเกี่ยวกับการแผ่รังสี
นาย ทองระคน บุญเสรัฐ	อนุกรรมการพิจารณาความต้องการของประเทศไทยทาง พลังงานปรมาณู อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก) กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู
นาย ทองระคน บุญเสรัฐ (ต่อ)	ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Civil Engineering ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน General Nuclear Engineering
นาย แสงอรุณ รัตตกลีกร	อนุกรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. (ชุดแรก)
น.ต. ไกรวุฒิ สุขกิจบำรุง ร.น.	กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Electrical Engineering ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน General Nuclear Engineering

รายนาม	หน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้ง
ร.อ. ปุณมี ปุณศรี	กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Mechanical Engineering อนุกรรมการว่าด้วยอุบัติเหตุเกี่ยวกับการแผ่รังสี
ร.อ. ม.ร.ว. โสภาคย์พงศ์ เกษมสันต์	กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Electrical Engineering
นาย วิฑูรย์ หงษ์สุมาลัย	กรรมการประสานงานกับบริษัท Curtiss-Wright Corp. และ ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูด้าน Mechanical Engineering

**ที่มา**

- รายงานการประชุมคณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๙๘ -เมษายน ๒๕๐๔. สำนักงาน  
พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ. อัดสำเนา

-----